

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**Thông báo đổi tên thương hiệu - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)
đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re)**

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông của PVI Re!

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị trong thời gian qua và xin thông báo tới Quý vị một thông tin quan trọng: Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã chính thức đổi tên thành Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) theo chấp thuận của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 08 năm 2023.

Kể từ khi thành lập vào năm 2011, PVI Re đã phát triển trở thành Công ty tái bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với cổ đông sáng lập là PVI Holdings. Trong suốt 12 năm qua, nhờ sự hỗ trợ của khách hàng, đối tác và các cổ đông, chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường bảo hiểm trong nước và quốc tế. Năm 2023, với mong muốn tiếp tục phát triển ở tầm cao mới, chúng tôi đã quyết định thay đổi thương hiệu của công ty từ PVI Re thành Hanoi Re. Chúng tôi tự hào lựa chọn tên gọi thủ đô Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, làm tên gọi mới cho công ty. Tên gọi "Hanoi Re" phản ánh tầm nhìn của chúng tôi trong việc trở thành nhà cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm chuyên nghiệp, mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn nữa cho khách hàng và cổ đông.

Ngoài việc thay đổi tên thương hiệu thành Hanoi Re, cổ đông chi phối của công ty - PVI Holdings, cũng như cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của công ty vẫn sẽ ổn định. Qua đó chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến Quý đối tác và khách hàng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, các hợp đồng tái bảo hiểm, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ cũng như các tài liệu liên quan và quy trình xử lý công việc sẽ không thay đổi, các quyền lợi & nghĩa vụ sẽ được kế thừa và tuân thủ các điều kiện điều khoản hiện hành.

Để biết thêm thông tin, chúng tôi gửi kèm theo đây các tài liệu sau:

- Giấy Phép số 86/GPĐC5/KDBH của Bộ Tài chính về việc Đổi Tên Công Ty.
- Hỏi đáp thường gặp về thay đổi thương hiệu của Hanoi Re.

Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ từ Quý vị và mong đợi những thành quả hợp tác tiếp theo với thương hiệu mới Hanoi Re. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với người phụ trách công việc trực tiếp hoặc liên hệ tới địa chỉ contact@hanoire.com.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,



Phùng Tuấn Kiên
Chủ tịch HĐQT



Trịnh Anh Tuấn
Tổng Giám Đốc

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – FAQs

Q. Tại sao chúng tôi đổi thương hiệu thành Hanoi Re?

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) được thành lập ngày 20/07/2011, với sứ mệnh trở thành một tổ chức tái bảo hiểm chuyên nghiệp và đáng tin cậy trên toàn cầu. Trong suốt 12 năm qua, nhờ sự hỗ trợ từ khách hàng, đối tác và các cổ đông, chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường bảo hiểm trong nước và quốc tế. Năm 2023, với mong muốn tiếp tục phát triển ở tầm cao hơn, chúng tôi đã quyết định thay đổi thương hiệu của công ty từ PVI Re thành Hanoi Re. Chúng tôi tự hào lựa chọn thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thủ đô ngàn năm văn hiến, làm tên gọi mới cho công ty. Tên gọi "Hanoi Re" phản ánh tầm nhìn của chúng tôi trong việc trở thành nhà cung cấp tái bảo hiểm chuyên nghiệp, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng và cổ đông.

Q. Việc thay đổi thương hiệu này ảnh hưởng như thế nào đến dịch vụ của chúng tôi?

Mặc dù thay đổi thương hiệu, cổ đông lớn chi phối của Hanoi Re (PVI Holdings), cũng như thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn bộ cán bộ nhân viên công ty vẫn giữ nguyên. Qua đó chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến cho đối tác và khách hàng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, các hợp đồng tái bảo hiểm, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ cũng như các tài liệu liên quan và quy trình xử lý công việc sẽ không thay đổi, tuân thủ các điều kiện điều khoản hiện hành. Trong trường hợp hợp Quý công ty đã ký kết thỏa thuận tái bảo hiểm với chúng tôi trước khi Hanoi Re ra mắt, khi tái tục, Quý công ty sẽ nhận được tài liệu hợp đồng với thương hiệu mới.

Q. Có phải công ty đã được mua lại và có sự thay đổi quản lý không?

Không có bất cứ sự mua lại nào, PVI Holdings vẫn là cổ đông chi phối của công ty. Các vị trí Chủ tịch, Hội đồng quản trị, và Ban điều hành của chúng tôi vẫn duy trì vai trò quản lý và định hướng chiến lược như trước đây.

Q. Tên pháp lý của công ty có thay đổi không?

Có, tên pháp lý cũng như tên thương hiệu của công ty chúng tôi đều được thay đổi. Hiện nay chúng tôi được công nhận là Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re). Thay đổi này đã được Bộ Tài chính Việt Nam chính thức phê duyệt và xác nhận, đảm bảo việc Hanoi Re sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định có liên quan.

Q. Có thay đổi thông tin ngân hàng và/hoặc phương thức thanh toán không?

Không, sẽ không có thay đổi nào về số tài khoản, ngân hàng thanh toán, mã swift, v.v... Sự thay đổi duy nhất sẽ là tên chủ tài khoản, giờ đây sẽ là Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Hà Nội thay vì Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm PVI. Bên cạnh đó, tên tài khoản cũ vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực song song với tài khoản mới trong vòng 90 ngày nhằm hỗ trợ các Quý đối tác, khách hàng trong việc tiếp tục thực hiện giao dịch với Hanoi Re.

Q. Có thay đổi gì trong các hợp đồng hiện tại, thỏa thuận và thời gian xử lý không?

Tất cả các hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ và thời gian xử lý đã cam kết của chúng tôi đều không thay đổi cho đến khi hết hạn, hoặc chấm dứt các thỏa thuận đó, theo các điều kiện điều khoản tiêu chuẩn của hợp đồng.

Q. Có thay đổi gì đối với quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường không?

Không, sẽ không có thay đổi nào đối với quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường. Điều này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp giá trị dịch vụ một cách chuẩn mực, nhất quán cho khách hàng và các đối tác.

Q. Làm thế nào để truy cập các cổng thông tin hiện tại với tên miền mới?

Các cổng thông tin và tên miền kỹ thuật số của chúng tôi đã được cập nhật để phù hợp với tên công ty mới. Quý công ty có thể xem và truy cập tất cả các dịch vụ của chúng tôi tại hanoire.com, tùy theo yêu cầu của Quý công ty.

Cùng với trang web mới của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cập nhật tên miền email của mình theo cấu trúc [\[tên hiện tại\]@hanoire.com](mailto:[tên hiện tại]@hanoire.com).

Q. Là một đối tác hoặc nhà cung cấp hiện tại, tôi cần phải làm gì?

Nếu Quý công ty đã và đang sử dụng logo cũ của công ty chúng tôi trong bất kỳ tài liệu tiếp thị nào của Quý công ty, bao gồm trang web và cổng thông tin, chúng tôi kính đề nghị sự hỗ trợ của Quý công ty trong việc cập nhật những sản phẩm này với logo mới Hanoi Re của chúng tôi. Nếu Quý công ty gặp bất kỳ vấn đề hoặc có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình cập nhật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email mới là ["contact@hanoire.com"](mailto:contact@hanoire.com). Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ từ Quý công ty và mong đợi những thành quả hợp tác tiếp theo với thương hiệu mới Hanoi Re.

BỘ TÀI CHÍNH



GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Số: 86/GPĐC5/KDBH

Ngày: 03/8/2023

Cấp tại: Hà Nội

Nơi cấp: Bộ Tài chính



Số: 86/GPĐC5/KDBH

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI tại văn bản số 88/PVIRE-THĐT ngày 26/5/2023 và hồ sơ kèm theo, hồ sơ bổ sung ngày 03/7/2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thay đổi tên với nội dung như sau:

Thay đổi tên đầy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI:

- Tên cũ:

+ Tên đầy đủ tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

+ Tên đầy đủ tiếng Anh: PVI Reinsurance Joint stock Corporation.

+ Tên giao dịch tiếng Việt: Tái bảo hiểm PVI.

+ Tên giao dịch và tên viết tắt: PVI Re.

- Tên mới:

+ Tên đầy đủ tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội.

+ Tên đầy đủ tiếng Anh: Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation.

+ Tên giao dịch: Tái bảo hiểm Hà Nội.

+ Tên viết tắt: Hanoi Re.

Điều 2.

Giấy phép điều chỉnh này là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giấy phép này đồng thời có giá trị là Giấy chứng nhận bổ sung những nội dung quy định tại Điều 1 nêu trên.

Các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI sẽ được sửa đổi phù hợp với các quy định của Giấy phép điều chỉnh này.

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Giấy phép điều chỉnh này được lập thành 08 bản chính: 01 bản cấp cho Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI; 04 bản lưu tại Bộ Tài chính; 01 bản gửi cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 01 bản gửi cho Bộ kế hoạch và Đầu tư; 01 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



*** Cao Anh Tuấn**